



ประกาศโรงเรียนนางรองพิทยาคม

ฉบับที่ ๑๒ /๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งปรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

.....

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19)
ในระดับประเทศและพื้นที่ยังมีสถิติการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

โรงเรียนนางรองพิทยาคมได้ตระหนักและห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน
ผู้ปกครองและบุคลากรภายในโรงเรียน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19) และเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนในสถานการณ์ดังกล่าว โดยยึดหลักความปลอดภัยด้านสุขภาพและคุณภาพต้องมาพร้อมกัน
จึงแจ้งแนวปฏิบัติให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้นักเรียนเรียน Online , On demand
และ On Hand (ผ่านทางไปรษณีย์) ๑๐๐% ตามตารางเรียนของโรงเรียน โดยให้มี
ความยืดหยุ่นและเหมาะสม (ไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน)
๒. ให้ครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชา สื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง เกี่ยวกับการจัด
การเรียนการสอนและการเข้าเรียนระบบ Online , On demand และ On Hand
(ผ่านทางไปรษณีย์) ให้เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมอบหมายงานและ
การบ้านอย่างเหมาะสม ไม่มากจนเกินไป
๓. ให้ผู้ปกครอง กำกับดูแลนักเรียนในความปกครองของท่านในการจัดการเรียนการสอน
และการเข้าเรียนผ่านระบบ Online , On demand และ On Hand (ผ่านทาง
ไปรษณีย์) พร้อมทั้งกำกับบุตรหลานอย่าให้ไปในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19)
๔. คณะครูให้มาลงเวลาปฏิบัติงาน และสอนออนไลน์ ตามที่โรงเรียนกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวรศิ เลไธสง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ ศธ ๐๔๓๑๓.๒๐/

วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๓๑๓.๒๐/ว๒๕๙๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

๑. ปรับลดเวลาและวันทำงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มาปฏิบัติงาน
ที่โรงเรียน ดังต่อไปนี้

วันจันทร์	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันอังคาร	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วันพุธ	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วันพฤหัสบดี	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วันศุกร์	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยสลับเวลามาโรงเรียนตามวันที่
กำหนดของแต่ละกลุ่มสาระให้ลงเวลามาปฏิบัติงานตามปกติ ส่วนกลุ่มสาระอื่น ๆที่ไม่ได้มาในวัน เวลา
ดังกล่าว ให้ลงเวลา on line ในรูปแบบGoogle form ตามที่งานฝ่ายบริหารงานบุคคลกำหนด

๒. ให้ครูที่ปรึกษา ดูแล ให้กำลังใจนักเรียน สื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี
และให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการดูแลนักเรียนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID – 19)

๓. ให้ครูประจำวิชา ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือนักเรียนทุกคน ให้สามารถเข้าถึงการเรียนการสอน
ในรูปแบบหลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมรายงานผลการจัดการเรียนการสอน

หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆหรือไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องรายงาน
ให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบโดยทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ลงชื่อ

(นางสารภี เลไธสง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม